
sþ. 370. Fyrirspurnir. [207. mál]
I. Til heilbrigðisráðherra um sjúklingaskrár.

Frá Guðmundi Einarssyni.

1. Hvaða reglur gilda um varðveislu upplýsinga um sjúklinga á opinberum
heilbrigðisstofnunum?

2. Hverjir hafa aðgang að þeim upplýsingum í daglegu starfi stofnananna?
3. Hvernig er háttað eftirliti með því að reglur séu haldnar?
4. Eru uppi áform um tölvuskráningu á upplýsingum um sjúklinga?
5. Ef svo er, hvaða reglur munu gilda um meðferð upplýsinganna?

II. Til félagsmálaráðherra um fjármögnun húsnæðismála.

Frá Guðmundi Einarssyni.

Telur ráðherra að fjármögnun húsnæðislánakerfisins sé tryggð á viðunandi hátt á
fjárlögum og með frumvarpi til lánsfjárlaga fyrir 1984?

III. Til fjármálaráðherra um endurgreiðslu söluskatts af kostnaði við snjómokstur.

Frá Páli Péturssyni.

Hvenær hyggst fjármálaráðherra neyta heimildar í lögum nr. 24 frá 16. mars
1983, um breytingu á lögum um söluskatt, og endurgreiða söluskatt af kostnaði
sveitarfélaga við snjómokstur?


